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Bestu kveðjur

 

Ármann Viðar Sigurðsson 
Deildarstjóri tæknideildar 
Beinn sími: 464 9115 / 8641491     
Netfang: armann@fjallabyggd.is

 

Gránugötu 24 
580 Siglufjörður 
Sími: 464 9100  /  Fax: 464 9101

Vinsamlega athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu innihaldið 
upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum 
hans biðjum við þig að fara eftir 5. mgr. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti og gæta fyllsta trúnaðar 
og tilkynna okkur að þau hafi ranglega borist þér.

 

 

From: Kristján Hauksson  
Sent: miðvikudagur, 25. ágúst 2021 23:36 
To: Ármann Viðar Sigurðsson  
Subject: Athugasemdir við deiliskipulag hafnarsv ÓLF

 

Sæll Ármann.

https://ibuagatt.fjallabyggd.is/meetingsearch/displaydocument.aspx?itemid=ioMnF2FZSUyCZD5akyTrbw0&meetingid=aY4s2n5OnUGRmY2j42R2g1&filename=image001.jpg&attachment=1
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Ég geri eftirfarandi athugasemdir við auglýst deiliskipulag.

 

Lóðir 16 og 18 við Strandgötu eru yfir bílaplani sem er í dag notað við Ólafsfjarðarkirkju og tel ég mjög 
slæmt að missa þau bílastæði fyrir okkar litla samfélag. Legg því til að lóð 16 verði skipulögð sem 
bílastæði sem sómi er af.

 

Pálsbergsgata þykir mér liggja furðulega og tel vestur enda götunnar væri betur farið austan við lóð 1a á 
skipulaginu. 

 

Varðandi Pálsbergsgötu 1 þá var eignaskipta samningur gerður 2008 ef ég man rétt en vantar greinilega 
inn í þetta skipulag. Betra væri að það væri komið inn í skipulagið. Einnig geri ég athugasemd við 
stækkun lóðar við Pálsbergsgötu 1 þar sem bæjaryfirvöld hafa ekkert rætt það við eigendur Ísfells ehf.  
Endilega heyrðu í mér í fyrramálið með þessa stækkun á lóð Ísfells.... ég ekki skilja þetta og hvað það 
þýðir fyrir Ísfell.

kv. Kristján Hauksson

s. 892-0774


